

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๐๑๓๒



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๕

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ข้อมูลประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดเลือกผลงานด้านการบริหารจัดการ ผลงานครูและนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูในหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔๖ โรงเรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นั้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดของท่านที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยมีแนวทางการจัดทำผลงานตามคู่มือการคัดเลือกผลงานด้านการบริหารจัดการ ผลงานครู และนักเรียน เพื่อร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยให้ส่งผลงานไปที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางอีเมล tpipst@proj.ipst.ac.th ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อรับการคัดเลือกและร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปีต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัทธ์ รัตนอรุณ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑